



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

■ Tiếp tục thảo luận tại tổ (Xem tin trang 4)



Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu. Thay mặt

Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã đến dự phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

(Xem tiếp trang 4)

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh!
Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ sáu. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!
Năm 2018 có vị trí quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2016 - 2020). Vì vậy, kỳ họp này không chỉ là kỳ họp thường kỳ giữa năm mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tại kỳ họp, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá tình hình KTXH, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền và công tác giám sát thi hành pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và có liên hệ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời, sẽ quyết nghị các cơ chế, chính sách và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhằm đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo đối với các tờ trình, báo cáo quan trọng trình HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin phát biểu nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định.

Về những kết quả đạt được, báo cáo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh đều thống nhất nhận định: Những



năm qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

- Đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có một số mục tiêu lớn được đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước (như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp...), tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh ta trong tương lai. (Xem tiếp trang 3)

● THÁI BÌNH 11 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Sáng ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Năm nay, Thái Bình có 11 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối ở các môn: Tiếng Anh, Hóa học, Địa lý và Giáo dục công dân.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, cụm thi Thái Bình có trên 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó môn Ngữ văn có 21.013 thí sinh dự thi; môn Toán có 21.405 thí sinh; môn Vật lý có 10.187 thí sinh; môn Hóa học có 10.329 thí sinh; môn Sinh có 10.201 thí sinh; môn Ngoại ngữ có 18.599 thí sinh; môn Lịch sử có 11.511 thí sinh; môn Địa lý có 11.426 thí sinh; môn Giáo dục công dân có 9.068 thí sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, so với mọi năm, phổ điểm trung bình năm 2018 không cao. Trong đó, môn Giáo dục công dân và môn Địa lý có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trung bình trở lên cao nhất. Trong kỳ thi năm nay có 84 thí sinh bị điểm liệt, trong đó Tiếng Anh, Lịch sử và Toán là ba môn có số lượng thí sinh bị điểm liệt cao nhất, lần lượt là 29, 20 và 19 trường hợp.

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

● Sinh hoạt điểm câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi

Hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2018, chiều ngày 11/7, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với Ban Dân số - KHHGD, Hội Người cao tuổi xã Đông Xuân tổ chức buổi sinh hoạt điểm câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp người cao tuổi dựa vào cộng đồng".

Tham gia buổi sinh hoạt có các đại biểu đại diện Chi cục Dân số - KHHGD, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị và gần 150 đại biểu là hội viên Hội Người cao tuổi xã. Buổi sinh hoạt diễn ra với 3 nội dung: giao lưu văn nghệ, tuyên truyền chủ trương, chính sách và truyền thông chăm sóc sức khỏe. Buổi sinh hoạt giúp các hội viên câu lạc bộ nâng cao đời sống tinh thần, biết tự chăm sóc sức khỏe đúng cách đồng thời nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó phát huy vai trò gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt công tác dân số, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đây cũng là buổi sinh hoạt điểm để 8 câu lạc bộ người cao tuổi khác trong huyện học tập, triển khai sinh hoạt trong thời gian tới.

HÀ DUNG

HƯNG HÀ Tích cực gieo cấy lúa mùa

(Xem trang 2)



Nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) làm đất sản xuất vụ mùa.

ĐÔNG HƯNG Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông

(Xem trang 2)

► ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng ngày 11/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã báo cáo tình hình hoạt động về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh. Theo đó, những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành,

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

► THÀNH PHỐ 49 thôn, tổ dân phố 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên

Chiều ngày 11/7, UBND thành phố Thái Bình tổ chức sơ kết công tác dân số - KHHGD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và khen thưởng các đơn vị đạt thành tích 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên.

6 tháng qua, thành phố có 1.192 ca sinh, tăng 70 ca so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên tăng 12%, tăng 1,5% so với cùng kỳ; có 24 cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên; tỷ lệ giới tính khi sinh 116 nam/100 nữ. Tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 77%. Đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số - KHHGD, thành phố đã tổ chức 53 buổi truyền thông với các nội dung: chính sách dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, các đề án nâng cao chất lượng dân số, dân số và phát triển. 100% xã, phường triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, KHHGD, đặc biệt là tại những xã, phường có mức sinh và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã khen thưởng 49 thôn, tổ dân phố 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên.

MINH NGUYỆT